

สัมมนาวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เรื่อง “พลิกโฉมธุรกิจ รับเศรษฐกิจดิจิทัล”

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)

ณ ห้องออกคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น



**ที่มาและเหตุผล**

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ในเกือบทุกมิติ ผลกระทบดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการในภูมิภาค ซึ่งหากมีการเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงทีก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะข้างหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจ รับเศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องออกคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังในการเรียนรู้ทำความเข้าใจ และปรับตัวได้ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

กำหนดการของงานสัมมนาเริ่มด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล” โดย ดร. วิโรท สันติประภาพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจ รับเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย

คุณสมคิด จิรนนตรัตน์	ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB
คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	Co-Founder บริษัท T2P จำกัด
คุณบดีรินทร์ เสรีโยธิน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

ทั้ง 4 ท่าน จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ อาทิ

- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecosystem) ของการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร
- ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ มีอะไรบ้าง และจะสร้างทักษะเหล่านั้นได้อย่างไร
- ธุรกิจ SMEs จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อย่างไร

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการเงิน ที่มุ่งตอบโจทย์ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 04391 3421 และ 04391 3424 หรือสำรองที่นั่ง Online ผ่าน QR Code โดยทุกช่องทางไม่มีค่าใช้จ่าย

